
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗  

วันอังคารที่  ๑๑  มิถุนายน 256๗ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕6๗   
วันอังคารที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕6๗  

 เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

-------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายเสวก   วิงวอน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นางนันทวัน   วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 
3. นายมนตรี   แตงทอง   รองประธานสภาฯ คนที่ 2 
4. นายธนากร   ภู่สุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
5. นายนิยม   นิยมชม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
6. ร.ต.อ.วิโรจน ์ ไผ่ชู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
7. นายคณาพัณณ์  อมรรุ่งเรืองชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
8. นายธรรมวัฒน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
9. นายไพบูลย์   เอดาศัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
10. นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
11. พ.ท.สิงห์   สนธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
12. นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
13. นางสาวยูริ   เยี่ยมบุญชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
14. นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
15. นายโยธี   แช่มสุขขี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
16. นายสมคิด   ม่วงเทศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
17. นายอภิศักดิ์   กิติเรียงลาภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
18. นายวันชัย   สืบชนะกิจกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
19. นางสุวดี   เขียวสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
20. นายธรรมนูญ  อภินันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
21. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
22. นายภูฑาริศ   นาคทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ผู้ลาการประชุม  

1. นายธนพล   สีตะระโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายตันติกร   พาศิรายุธ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
ผู้ขาดการประชุม  

   ไม่มี  
 
 
 
 

       /ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภวัฒน์   เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายวัฒนชัย   มานะจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
3. นายชัชชนม ์  เกษศรี  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
4. นางสุรางคณา คุ้มครอง  หัวหน้าสำนักปลัดฯ  
5. นางอินทิรา  รุดทัง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. นายกัมปนาท นุ่มหอม  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางมยุรี   ธรรมสกุล ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นางบุญเตือน   จะระ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
9. นางสาวธัชกร   บุญเลิศ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
10. นายสุนัน  บำรุง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นายชัยยะ  มหาปราบ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
12. นางทิพนันท์  แสงธูป  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
13. นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ำดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
14. นางศิริวรรณ  อังสนั่น  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
15. นางสาวสมฤทัย  คงรวมญาติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. นางสาวสุนิสา  มีจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
17.  นางสาวอัยย์ญาดา  บัวพุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
18. ส.ท.คณิศร  มีสันทัด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
19. นางสาวฐิติมา ศรีทองสุข เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
20. นายธีรเดช   ประสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
21. นางสาวปภาวันต์ นันทวิสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวรัตนา  เทียนขาว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวศิริพร   เชื้อนิล  พนักงานจ้างทั่วไป 
24. นางสาววรรณภา  กล้าแข็ง  พนักงานจ้างเหมา 
25. นางสาวพฤทธานันท์ สอนรอด พนักงานจ้างเหมา 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 1๐.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ   (ให้สัญญาณ)   ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ    
(นางอินทิรา   รุดทัง)       เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน ๒๕6๗ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ขณะนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุม จำนวน 21 ท่าน เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์
ประชุมตามระเบียบฯ แล้วนะคะ 

   เนื่องด้วย ร.ต.ต.ทองแดง   เทียนศรี ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มิถุนายน 256๗ เป็นต้นไป มีผลทำให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรีว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่น
ในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการ
ตามที่ประธานสภาท้องถิ ่นมอบหมาย ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น  
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา
ท้องถิ่น โดยให้นําความใน ข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลำดับ ดังนั้นเพื่อให้การ
ประชุมสภาฯ เป็นไปตามระเบียบฯ  

ขอเรียนเชิญท่านนันทวัน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  คนที่ ๑ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และทำหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุม ค่ะ  

ประธานสภาฯ            ขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เชิญนั่งคะ่ 
(นางนันทวัน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์) 

เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ 2 
(นางอินทิรา   รุดทัง)       ท่านมนตรี แตงทอง ขึ้นทำหน้าที่ด้วยค่ะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจำปี 2567 
อาศัยอำนาจตาความในมาตรา ๒2 และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ.๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒3 จึงกำหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ 

 
/โดยกำหนดวัน... 
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เลขานุการสภาฯ   โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม  ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
(นางอินทิรา   รุดทัง)       ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔๕ วัน และกำหนดวันนัด  

ประชุมสภาฯ ในวันอังคารที ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ 

ลงชื่อ (นางนันทวัน วีไลศักดิ์ทิพากรณ์) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่หนึ่ง 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ               เรียน ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 
(นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์)   ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ขณะนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว     

ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ แต่ในวันนี้ดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพเรื่องฟัน 
เนื่องจากไปถอนฟันมา ทำให้พูดได้ไม่ถนัดและไม่ชัด จึงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้จึงขอมอบให้ ท่านมนตรี  แตงทอง รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่สอง ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนในการประชุมสภาฯ คราวนี้ค่ะ  

ประธานสภาฯ             เรียน ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 
(นายมนตรี   แตงทอง)   ประชุมสภาฯ ทุกท่าน  กระผมนายมนตรี  แตงทอง  รองประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่สอง ขอดำเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
เรื่องที่ ๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขอลาออกจาก
ตำแหน่ง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจง ครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
(นางอินทิรา  รุดทัง)     และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี เขต 3 ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บ ุรี  ขอลาออกจากตำแหน่งโดยมีผล 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 256๗  ประกอบกับหนังสือจังหวัดสิงห์บุรี  
ที่ สห ๐๐๒๓.๔/๔๒๑๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 256๗   
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๓๘/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

ตามที ่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่า ร.ต.ต. 
ทองแดง เทียนศรี ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
โดยขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น 

/จังหวัดสิงห์บุรี... 
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เลขานุการสภาฯ    จังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า  การลาออกจากตำแหน่ง 
(นางอินทิรา  รุดทัง)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

ประกอบกับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔0 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่าในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่างลงเพราะเหตุอื ่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ดังนั้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรีพิจารณาดำเนินการจัดให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๗ เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
ลงชื่อ (นายสุเมธ ธีรนิติ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
   เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. 24๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562  
มาตรา ๑๙ เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื ่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมี
การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
แล้วแต่กรณี แทนตำแหน่งที ่ว ่างภายในสิบห้าวับนับแต่ว ันที ่ตำแหน่งนั้น 
ว่างลง  

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
  ข้อ ๑๕ (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ ่น เลือกประธานสภาท้องถิ ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
แทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ 
(นายมนตรี   แตงทอง) ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 256๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕6๖  เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งสำเนา
รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีทั้งหมด ๒๒ หน้าซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและมีมติรับรองรายงานดังกล่าวแล้ว 
จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูอีกครั้ง ครับ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ 

/ตามระเบียบ... 
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เลขานุการสภาฯ                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นางอินทิรา  รุดทัง)  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ข้อ 33 กำหนดให้การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำ
โดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น และ 

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ 
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำ
การลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้   

ขณะนี้มีสมาชิกฯ มาประชุมจำนวน 21 ท่าน เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่า
ครบองค์ประชุมตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ 
(นายมนตรี   แตงทอง)  ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๒ ประจำปี 256๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕6๖ โปรดยกมือด้วยครับ (เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับครับ) 

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ รับรอง จำนวน 21 เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือด้วยครับ    
(นายมนตรี   แตงทอง)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไมร่ับรอง ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายมนตรี   แตงทอง)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน 
(นายมนตรี   แตงทอง)  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ ๒ ประจำปี 256๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕6๖  นะครับ                  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ          เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   
(นางอินทิรา   รุดทัง)     และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน           

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ และผลการให้คะแนน 
 

 /การติดตาม... 
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เลขานุการสภาฯ          การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือทราบ 

สำหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๒ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บ ุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อทราบ สำหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๓ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ สำหรับเอกสาร
ทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๔ ประกาศใช้แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ สำหรับเอกสารทางเลขานุการ 
สภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๕ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ ่มเติม/
เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ สำหรับเอกสาร
ทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๖ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ ่งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ สำหรับเอกสารทางเลขานุการ
สภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.7 ขอยกเลิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 309 
หมู่ที่ 4 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 
ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วงเง ินงบประมาณ 
2,073,000 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นำเรียนที่ประชุมสภาฯ 
เพื่อทราบ  สำหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/3.8 ขอยกเลิก... 
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เลขานุการสภาฯ          3.8 ขอยกเลิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสาย  สห.ถ.10002 บ้านแหลมทอง - 

บ้านใหม่ ตำบลทับยา-ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน
งบประมาณ 1,360,600 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
เนื่องจากขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ 
ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๙ ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ สำหรับเอกสารทาง
เลขานุการสภาฯ  ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๓.๑๐ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นำเรียนที่ประชุมสภาฯ 
เพ่ือทราบ สำหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบฯ  
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบตามท่ีแจ้งแล้ว 
(นายมนตรี   แตงทอง)  นะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุม
ทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นางอินทิรา   รุดทัง)      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เท่าท่ีมีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน  

โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ 
ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที ่ถูกเสนอชื่อ  
เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

/ให้ผู้ที่ถูกเสนอ... 
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เลขานุการสภาฯ          ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนน
(นางอินทิรา   รุดทัง)      เลือกด้วยวิธีจับสลาก 

โดยให้ผู ้ที ่ถ ูกเสนอชื ่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้
ครบตามจำนวนผู้ที ่ถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุม  
จับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อตามลำดับหมายเลข 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียน
หมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง 
เดียวกัน ใส่ซองแล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธาน  
ที่ประชุม 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน 
ช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู ้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
“ได้ร ับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั ้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

ประธานสภาฯ          ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
(นายมนตรี   แตงทอง) เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทราบระเบียบฯ ขั้นตอน 

ในการเล ือก ต ่อไปขอเร ียนเช ิญท ่านสมาช ิกฯ เสนอชื ่อผ ู ้ท ี ่จะเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีครับ และขอผู ้ร ับรอง 
อย่างน้อย  2 คน ครับ  

สมาชิกสภาฯ              เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน      
(พท.สิงห์  สนธิ) กระผม พท.สิงห์ สนธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 

อำเภออินทร์บุรี ขอเสนอชื่อนายเสวก วิงวอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 อำเภอเมือง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ครับ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณ พท.สิงห์ สนธิ  ครับ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านด้วยครับ   
(นายมนตรี   แตงทอง)   

 

        /เรียนท่านประธาน...  
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สมาชิกสภาฯ               เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน      
(นายไพบูลย์  เอดาศัย) กระผม นายไพบูลย์  เอดาศัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี เขต 2 อำเภออินทร์บุรี ขอรับรอง นายเสวก วิงวอน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 อำเภอเมือง เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครับ  

สมาชิกสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน      
(นายสมคิด ม่วงเทศ) กระผม นายสมคิด ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

เขต 3 อำเภอค่ายบางระจัน ขอรับรอง นายเสวก วิงวอน  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 อำเภอเมือง เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอบุคคลอ่ืนที่สมควร 
(นายมนตรี   แตงทอง)  ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ครับ 

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
(นางอินทิรา  รุดทัง)      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น 

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก นำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ตามระเบียบกฎหมายที่เลขานุการสภาฯ    
(นายมนตรี   แตงทอง) ได้นำเรียนที่ประชุม ทราบ เมื่อมีการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

เพียงคนเดียว และมีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบฯ  
ดังนั้นสภาท้องถิ่นแห่งนี้เสนอชื่อ นายเสวก วิงวอน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงบุรี เขต 5 อำเภอเมือง ทำหน้าทีป่ระธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง   

เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(นางอินทิรา   รุดทัง) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนหนึ่ง และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน
ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๔.๕/ ว 1531 
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ การแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่ต้องมีการแต่งตั้ง เนื่องจากเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยผลของกฎหมายทันที ดังนั้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ 

/ท่านเสวก... 
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เลขานุการสภาฯ  ท่านเสวก วิงวอน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขึ้นทำหน้าที่ 
(นางอินทิรา   รุดทัง) ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ และขอขอบคุณ 

ท่านมนตรี แตงทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
คนที่สอง เป็นอย่างสูง   ขอเรียนเชิญท่านเสวก วิงวอน ค่ะ 

ประธานสภาฯ              เรียน ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 
(นายเสวก วิงวอน)      ประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ก่อนจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ในวันนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที ่เสนอและเลือกให้ผมเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในวันนี้ กระผมจะดำเนินงานอย่างเต็ม
กำลังความสามารถเพื่อที่จะให้งานสภาฯ ของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ ่นต่อไป ดังนั ้นผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหว ัดสิงห ์บ ุร ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน  
๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท  (เจ็ดสิบสามล้าน-
สามแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เกี ่ยวข้อง และเชิญผู้อำนวยการ 
กองคลังรายงานเงินสะสมฯ ตามระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
(นางอินทิรา   รุดทัง) การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  

ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเง ินสะสมได้   
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

(๑)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือ 
ไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 

    นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบค่ะ 
 

/ขอบคุณเลขา... 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง  
(นายเสวก  วิงวอน)      เงินสะสมครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
(นางมยุรี  ธรรมสกุล) บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

จากการรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงาน
การเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ วันที ่ 30 กันยายน 
2566 มีเงินสะสมทั้งสิ ้น จำนวน 374,364,540.63 บาท ซึ ่งจะต้อง 
หักเงินสำรอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ ได้แก ่ 

1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. ในอัตราร้อยละ 10  
ของเงินสะสมประจำปี 2566 คิดเป็นเงิน 1,948,252.14 บาท 

2. สำรองเง ินเดือนบุคลากรไม่น ้อยกว่า 3 เดือน ซึ ่งได้สำรองไว้  
12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,324,200. - บาท 

3. สำรองค่าใช้จ่ายกรณีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ในอัตราร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตั้งไว้ 291,039,000 บาท ร้อยละ 
15 คิดเป็นเงินจำนวน 43,655,850. - บาท 
รวมเงินสำรองจ่ายทั ้ง 3 รายการ เป็นเง ิน  106,928,302.14 บาท  
ซึ ่งจะคงเหลือเงินสะสมหลังหักสำรองจ่ายตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 
267,436,238.49 บาท ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กำหนดให้กันเงินสะสมร้อยละ 15 เป็นทุนสำรองเงินสะสม ซึ่งได้สำรองไว้
จำนวน 281,981,250.16 บาท ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บร ักษาเง ิน  และการตรวจเง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2566 ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีเงินทุนสำรองเงินสะสม จึงได้นำเงินสำรอง
ดังกล่าวมารวมกับเงินสะสม จึงคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้จริง จำนวน
549,417,488.65 บาท จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณเลขานุการสภาฯ และผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  ในระเบียบวาระที่ 5 
(นายเสวก  วิงวอน) ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ 
๗๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท  (เจ็ดสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ที่เคารพทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจำเป็นต้อง

ขออนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสมขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดส ิงห ์บ ุรี   
เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

/ในการจัดทำ... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี ในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนใน  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ท้องถิ ่น  จำนวน 2 โครงการ  เป็นจำนวนเงิน 73,392,000. - บาท  

(เจ็ดสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ดังนี้      
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเจ้าพระยา

ป่าสัก บริเวณถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี  
งบประมาณ 70,030,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นการ
ก่อสร้างเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งคับแคบและใช้งานมานาน เป็นการก่อสร้างใหม่  
โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.1 เป็นศูนย์กลางในการประชุมของจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 

1.2 เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ประชาชนและจังหวัดสิงห์บุรี 

                            1.3 เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานพิธี รัฐพิธี ในวันสำคัญต่าง ๆ  
ของจังหวัดสิงห์บุรี 

                            1.4 เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

(โดยวิธีเพ็ฟเมนท์ อิน เพลส รีไซกิ้ง) ถนนสาย สห.ถ.10002 บ้านแหลมทอง-
บ้านใหม่ ตำบลทับยา - ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณ 3,362,000 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เป็นการสมทบงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
และสำนักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 กำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ดังนั้น จึงได้เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้เงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี  เพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บ ุรี   
ได้พิจารณาอนุมัต ิ รายละเอียดโครงการใช้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่ได้เสนอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาแล้ว  
และผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที ่ได้เปิดคลิปวีดีโอที ่เกี ่ยวข้อง  ประกอบ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเจ้าพระยาป่าสัก 
บริเวณถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี ให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับชมครับ  ขอบคุณครับ 

-รับชมคลิปวีดิโอ- 

  

/ขอบคุณท่าน... 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
(นายเสวก  วิงวอน)  ขอเชิญท่านภูฑาริศ  นาคทอง ครับ 

สมาชิกสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และท่าน  
(นายภูฑาริศ  นาคทอง) สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ก่อนที่จะอนุมัติผมขอสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สักครู่ครับ แนวคิดของท่านนายกฯ เป็นแนวคิดที่ดี ทำให้จังหวัดสิงห์บุรี 
จะได้เป็นเมืองที ่เจริญรุ ่งเรืองมากๆ และจะขอสอบถามโครงการที ่สอง  
การยกเลิกงบประมาณโครงการ เนื่องจากผู้อำนวยการกองช่างมีหนังสือ 
ถึงสภาฯ ที่ สห 51005/945 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอยกเลิก
งบประมาณโครงการ ขอให้ผ ู ้อำนวยการกองช่างช่วยชี ้แจงเก ี ่ยวกับ
รายละเอียดการยกเลิกโครงการ และจะมีสอบถามต่อเรื่องโครงการที่จะขอ
อนุมัติก่อสร้างถนนครับ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านภูฑาริศ นาคทอง ครับ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ  
(นายเสวก  วิงวอน)   

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ทั้งสองท่าน ท่านสมาชิก 
(นายกัมปนาท  นุ่มหอม) สภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงการ

ที ่ยกเลิก จะเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง-บ้านใหม่ 
ตำบลทับยา-ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร ความยาว 4,780 เมตร สาเหตุที่ยกเลิกโครงการ เพราะเป็น
โครงการที่ได้รับเงินจัดสรรมา 1,002,403,600 บาท ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องตั้งเงินสมทบอีกจำนวน 3,362,000 บาท ซึ่งรวม
งบประมาณที ่ เราต ้องใช ้ จำนวน 13,605,600 บาท  ซ ึ ่งท ี ่ เราตั้ง
งบประมาณและต้องยกเลิกงบประมาณ ในส่วนของโครงการนี้  เนื่องจาก 
เราตั ้งงบประมาณเงินสมทบไว้แค่ 1,3609,000 บาท จึงต้องยกเลิก
โครงการนี้ เนื่องจากเราต้องตั้งเงินสมทบข้ึนมาใหม่ เพราะเงินที่เราได้รับการ
สนับสนุนมีเงินสมทบไม่เพียงพอ จึงเรียนที่ประชุมมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

สมาชิกสภาฯ ขอสอบถามต่อครับ ในเมื่อเป็นโครงการเดียวกัน จะซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับ 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง)  เนื่องจากนำเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ

ต้องมาใช้เงินสะสม จะเป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่ และเมื่ออนุมัติไปแล้วสภาฯ 
จะมีความผิดหรือไม่ และถ้าผิดใครจะรับผิดชอบครับ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านภูฑาริศ นาคทอง ครับ  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ  
(นายเสวก  วิงวอน) 

นายก อบจ.สิงห์บุรี เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมขอชี้แจง 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) เพิ ่มเติมครับ คือจากเดิมถนนสายนี้ที ่ ได้ตั ้งงบประมาณไว้ในวงเงิน 

13,000,000 บาท โดยที่ตามระเบียบของสำนักงบฯ คือ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอวงเงินงบประมาณเกินกว่า 10,000,000 บาท  

 

/ ต้องสมทบเงิน… 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี ต้องสมทบเงินอีก 10 % เราตั้งงบประมาณเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) เป็นเงินสมทบจำนวน 1,300,000 บาท จากวงเงิน 13,000,000 บาท  

ทางสำน ักงบประมาณจะนำเง ินมาให้ เราอ ีก 12,700,000 บาท  
เมื่อถึงขั้นตอนผ่านคณะกรรมาธิการเงินงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ในปี 2567 สภาฯ อนุมัติให้เราไม่มีตัดยอดเงิน แต่สำนักงบประมาณ
จัดสรรเงินงบประมาณให้เพียงแค่ 10,000,000 บาทเศษ สอบถามเหตุผล
กับสำนักงบประมาณว่า จากเดิมคณะกรรรมาธิการเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่ได้ตัดอะไร แต่สำนักงบฯ ตัดงบประมาณเอง 
ซึ่งไม่มีหนังสือเอกสารอะไรแจ้งมา เราตั้งเงินงบประมาณเงินสมทบจำนวน 
1,300,000 บาท เท่ากับว่าถนนสายนี้ 13,000,000 บาทเศษ ก็จะสร้าง
ไม่ได้ ต้องไปยกเลิกเงิน 1,300,000 บาท เพ่ือเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอยู่ในอีก
วาระหนึ่ง จึงต้องหาเงินอีกกว่า 3,000,000 บาท เพื่อให้มีงบประมาณ
เพียงพอในการดำเนินการ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมต่อท่านสมาชิกฯ ครับ  

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(นายเสวก  วิงวอน)  ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า 
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำ  
การลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 22 ท่าน 
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน) อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จำนวน ๒ โครงการ วงเง ินงบประมาณ 
๗๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท  (เจ็ดสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ อนุมัติ จำนวน  22  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 
 

/ขอบคุณเลขา... 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(นายเสวก  วิงวอน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗            

จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๓,๓๙๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสาม
ล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖ 

 ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อไป
ตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๓,๗๗๘,๑๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื ่นหนึ ่งร้อยบาทถ้วน)  
ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 

เปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ            ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน      
(นายเสวก  วิงวอน)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ที่เคารพทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ไว้ในส่วนราชการต่าง ๆ นั้น 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณซึ ่งมีงบประมาณเหลือจ่าย และไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ได้ตั้งจ่ายไว้  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการจัดทำ
บริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ ่น  จำนวน  17  รายการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,778,100  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณซึ่งได้เสนอ
ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้ว  นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

                    ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม   
โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

/ดังนั้น จึงเสนอ... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี          ดังนั้น  จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อนุมัติโอน 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  ตามบัญชีรายละเอียดโอน

เงินงบประมาณ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
(นายเสวก  วิงวอน)  ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า 
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำ  
การลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 20 ท่าน 
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ  
(นายเสวก  วิงวอน) ท่านใด อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื ่อไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน ๑๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓,๗๗๘,๑๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือด้วยครับ                 

เลขานุการสภาฯ        มีสมาชิกฯ อนุมัติ จำนวน   20  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ        สมาชิกฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ            สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ          สมาชิกฯ งดออกเสียง   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติโอนเงิน 
(นายเสวก  วิงวอน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๗ รายการ 
วงเงินงบประมาณ ๓,๗๗๘,๑๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗ 

 ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขอความเห็นชอบในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

    เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 
 

/ตามระเบียบ… 
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เลขานุการสภาฯ                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการ 
(นางอินทิรา   รุดทัง) บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 ข้อ 9 

ในกรณีที่มีผู้อุทิศ พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขอความเห็นชอบ 
(นายเสวก  วิงวอน) ในกรณีมีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแจง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ที่เคารพทุกท่าน  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่าย
โอนภารกิจ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง มีหนังสือขอส่งมอบ 
โดมอเนกประสงค์  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง   
โดยมีตัวอาคารโดมขนาด  กว้าง 9 เมตร  ยาว 12 เมตร  ความสูง 5 เมตร  
มูลค่า 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) นั้น 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล  
พัสดุนั้น  ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื ่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   จึงนำต่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)    ขอเชิญท่านธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ 

สมาชิกสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  
(นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี อำเภออินทร์บุร ี เขต 3 ขอสอบถามท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ อาคารหลังนี้ที่รับโอน ก่อนรับมอบได้
มีการส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ครับ หากเกิดกรณีเสียหายและมีผู้ 

/ได้รับการ... 
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สมาชิกสภาฯ ได้รับการบาดเจ็บ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต้องรับผิดชอบ  
(นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ) หรือไม่ อย่างไรครับ เนื่องจากเอกสารที่ส่งมาขนาดของฐานล่าง 1*1 เมตร 

แต่ในรูปแบบที่ส่งมาให้ เป็นขนาด 60*60 ซม. อยากสอบถามท่านสมาชิกฯ 
ในเขตตำบลสระแจงด้วยครับที ่รับรองเอกสารมา ว่าแบบที่ถูกต้องกับ
เอกสารที่แจ้งมาไม่ตรงกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ  ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)     

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็น 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร)  ผู้ตอบครับ  

ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ 
(นายกัมปนาท  นุ่มหอม) และท่านผู้บริหารทุกท่าน ในส่วนของโดมอเนกประสงค์ ของโรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ได้จัดส่งช่างประจำอำเภอเข้าไปตรวจสอบโครงสร้าง ตั้งแต่เริ ่มก่อสร้าง 
ระหว่างก่อสร้าง จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ไม่ได้เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย แต่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 
โครงสร้างไม่ได้เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ตามข้อมูลบอกว่าขนาดฐานราก 
1*1 เมตร ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างขนาด 1*1 เมตร ใหญ่กว่ารูปแบบ
ที ่เขียนไว้ เขาไม่ได้กำหนดให้ว ิศวกรเซ็นรับรองมา โครงสร้างที ่ได้ไป
ตรวจสอบแล้วไม่ได้มีผลกระทบทางด้านวิศวกรรมมาก เรื ่องความมั่นคง
แข็งแรงได้ให้ช่างประจำอำเภอสำรวจแล้วถูกต้องตามรูปแบบ จึงเรียนท่าน
สมาชิกฯ เพ่ือโปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

นายก อบจ.สิงห์บุรี         โดมอเนกประสงค์หลังนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงนำมามอบให้ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แต่ผู้อำนวยการกองช่าง

ถือว่ารับรองในด้านความปลอดภัย เพราะคำถามของท่านสมาชิกฯ ที่เป็น
ห่วงว่าถ้าลมมาแรงๆ ฐานรากขนาดนี้จะเกิดอันตรายไหม ซึ่งตอบกับสภาฯ
ได้เลยว่าแข็งแรงดีครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญท่านธรรมนูญ อภินันทร์ ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

สมาชิกสภาฯ กระผมนายธรรมนูญ  อภินันท์ สมาชิกสภาฯ อ.พรหมบุรี เขต 2 ขออนุญาต 
(นายธรรมนูญ  อภินันท์) สอบถามครับว่า ผมอยากได้รูปแบบรายการของอาคารหอประชุมฯ สามารถ

แนบมาก่อนที่จะมีการประชุมได้ไหมครับ เนื่องจากการใช้เงินสะสมเจ็ดสิบ
กว่าล้านก่อนที่จะยกมืออนุมัติผมไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรเลย เห็นแค่
วีดิโอ เนื่องจากเงินงบประมาณมีจำนวนเยอะจึงอยากเห็นรูปแบบรายการ
ก่อนครับ ไว้การประชุมคราวหน้าก็ได้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ขอสอบถาม
ครับ อยากทราบว่า วิธ ี Pavement in place recycling ดีอย่างไรครับ 
อยากทราบรายละเอียดครับ 
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ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านธรรมนูญ อภินันทร์ ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

นายก อบจ.สิงห์บุรี         ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาฯ  จะให้ตอบในระเบียบวาระอื่นๆ หรือไม่ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ถ้าไม่เช่นนั้น ผมจะขอตอบท่านสมาชิกฯ ในเบื้องต้นไปก่อน ในกรณีของ

หอประชุมฯ ฝากผู้อำนวยการกองช่างที่ทางบริษัทออกแบบได้ออกแบบไว้ 
ยอดเงินเจ็ดสิบล้านมีที่มาอย่างไร ต้องขอโทษท่านสมาชิกฯ ด้วย ท่านจะได้
ช่วยตรวจสอบด้วยว่ายอดเงินเจ็ดสิบล้านมีที่มาที่ไปอย่างไร การก่อสร้าง
รวมทั้งการตกแต่ง ติดแอร์ รวมถึงอุปกรณ์ภายในอย่างไร และอีกคำถามหนึ่ง
ในกรณีถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบวิธี Pavement in place recycling 
ดีอย่างไร ฝากผู้อำนวยการกองช่างเปรียบเทียบรายละเอียดให้ดูด้วยครับ  
ว่าบางพื้นที่ทำไมต้องเป็น recycling ฝากรบกวนผู้อำนวยการกองช่างด้วย
ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)    ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า 
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำ  
การลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 22 ท่าน 
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ          ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับสมาชิกฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน)         เห็นชอบในกรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ       มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จำนวน  22  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ       สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)    

เลขานุการสภาฯ    สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)    

เลขานุการสภาฯ    สมาชิกฯ งดออกเสียง  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 
 

/ขอบคุณเลขานุการ… 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมเห็นชอบในกรณี 
(นายเสวก  วิงวอน)   มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสระแจง สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๘ 

ระเบียบวาระที่ ๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
 สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
               เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ   

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ  
(นางอินทิรา   รุดทัง)  สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๔ 

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเง ิน และการตรวจเง ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕66 ได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินบำรุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ ่งก่อสร้าง ให้ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยงานบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

ประธานสภาฯ               ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ในระเบียบวาระที ่๘ ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่าย 
(นายเสวก  วิงวอน)   เงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ขอเชิญท่าน
นายกฯ ได้แถลงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ที่เคารพทุกท่าน 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับการถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง  ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  ด้านการ  
ถ่ายโอนภารกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และด้วยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ 
และมติที่ประชุมได้อนุมัติ แผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 20 
พฤษภาคม 2567  ครั้งที่ 2/2567  ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  ของโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แจ้งไว้ว่า  
 

/การจ่ายเงิน... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี         การจ่ายเงินบำรุงเป็น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ให้ผู้อำนวยการ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) โรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่น เสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  รายละเอียดตามบัญชีการใช้จ่ายเงิน
บำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จึงนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ             ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)       ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการ
ลงมติเรื ่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 22 ท่าน  
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน) อนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือด้วยครับ  

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ อนุมัติ จำนวน  22  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ                    ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง  
(นายเสวก  วิงวอน) เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

ที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไปเป็น 

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง ญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อม โต๊ะกลาง จำนวน ๑ รายการ 
เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

 
 

/ตามระเบียบ... 
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เลขานุการสภาฯ           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 2๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ             ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ในระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง  ญัตติ ขอแก้ไข 
(นายเสวก  วิงวอน)  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี         เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ที่เคารพทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการค่าจัดชื้อ ชุดรับแขกไม้ พร้อมโต๊ะกลาง งบประมาณ 9,500.- บาท 
(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์รายการดังกล่าว
คลาดเคลื ่อนจากข้อเท็จจร ิง  จ ึงมีความจำเป็นต้องขออนุม ัต ิแก ้ไข
รายละเอียดคุณลักษณะ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงและสามารถจัดซื ้อได้ 
รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้าย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ดังนั้น  จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกำหนดต่อไป 

ประธานสภาฯ             ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(นายเสวก  วิงวอน)    ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการ
ลงมติเรื ่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน  
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

 

 

/ขอบคุณเลขานุการ… 

 

 



 
 

 

-24- 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน)    เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่า
จัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อม โต๊ะกลาง จำนวน ๑ รายการ ตามที่ ฝ่ายบริหาร
เสนอโปรดยกมือด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ อนุมัติ จำนวน  21  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไม่อนุมัต ิ ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ                    ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(นายเสวก  วิงวอน) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้พร้อม 
โต๊ะกลาง จำนวน ๑ รายการ  ต่อไปเป็น  

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง ญัตติ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี ๒๕๖๘ 
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ  

เลขานุการสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                                             
(นางอินทิรา  รุดทัง)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.๒๕65 ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน
ข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 
 

/ขอบคุณเลขานุการ… 
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ประธานสภาฯ               ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ระเบียบวาระท่ี ๑๐ การกำหนดสมัยประชุม 
(นายเสวก  วิงวอน) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี     

๑๐.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
สมัยสามัญ สมัยที ่สอง ประจำปี พ.ศ.256๗ ระยะเวลาและวันเริ ่มต้น
ประชุม ขอหารือที่ประชุมฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอวันเริ่มต้นประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
พ.ศ.256๗   บ้างครับ  ขอเชิญ พท.สิงห์  สนธิ ครับ 

สมาชิกสภาฯ             เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และท่านผู้บริหาร 
(พท.สิงห์  สนธิ) ทุกท่าน กระผม พท.สิงห์  สนธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี เขต 5 ขอเสนอวันเริ ่มต้นประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256๗  
ในวันจันทร์ที ่ ๕ สิงหาคม 256๗  ถึงวันพุธที ่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗  
และวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๘ ในวันจันทร์ที ่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 256๘  
ถึงวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ 

ประธานสภาฯ           ขอบคุณ พท.สิงห์  สนธิ ครับ ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านด้วยครับ   
(นายเสวก  วิงวอน)  ขอเชิญ ท่านไพบูลย์  เอดาศัย ครับ 

สมาชิกสภาฯ            เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
(นายไพบูลย์  เอดาศัย) กระผม นายไพบูลย์ เอดาศัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

เขต 2 อำเภออินทร์บุรี ขอรับรอง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ  

สมาชิกสภาฯ       เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
(นายสมคิด  ม่วงเทศ)  กระผม นายสมคิด  ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เขต 3 อำเภอค่ายบางระจัน ขอรับรอง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
ดังกล่าวตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ครับ 

ประธานสภาฯ        ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น           
(นายเสวก  วิงวอน)      หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการฯ แจ้งระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการ
ลงมติเรื ่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน  
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

 

 

/ขอบคุณเลขานุการ… 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับสมาชิกฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน)          เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
๒๕๖๘ ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอโปรดยกมือด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จำนวน  21  เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)    

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน) 

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)  

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มต้น 
(นายเสวก  วิงวอน)     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สมัยสามัญ สมัยที ่สอง 

ประจำปี พ.ศ.256๗ ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม 256๗ ถึงวันพุธที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๗  และวันเริ ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256๘ ในวันจันทร์ที ่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ 256๘ ถึงวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘  มีกำหนดระยะเวลาสมัย
ประชุมฯ สมัยละ 45 วัน ครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 1๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบประชุมคณะกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นอกสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี            

     เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(นางอินทิรา   รุดทัง) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ

ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน  ๑0 คณะ ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

     ๑. คณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ 
     ๒. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและผังเมือง 

      ๓. คณะกรรมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
      ๔. คณะกรรมการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

/6. คณะกรรมการ... 
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เลขานุการสภาฯ    ๖. คณะกรรมการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   ๗. คณะกรรมการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ 

 ๘. คณะกรรมการงบประมาณและการคลัง 
 ๙. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ๑๐. คณะกรรมการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ

พิจารณา สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
ต่อสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา 
ให้ประธาน สภาท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้าที่ตรงกับญัตติหรือ สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นท่ี  สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน เพ่ือพิจารณาญัตตินั้น  

   ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะใด ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้แต่ทั้งนี้
ไม ่ให้ประชุมเกินสามครั ้ง  การประชุมเกินกว่ากำหนดตามวรรคหนึ่ง  
จะกระทำได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ            ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอ 
(นายเสวก  วิงวอน)  ความคิดเห็น ครับ เชิญท่านสมคิด ม่วงเทศ ครับ 

สมาชิกสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(นายสมคิด ม่วงเทศ) กระผม นายสมคิด ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

เขต 3 อำเภอค่ายบางระจัน ผมมีความคิดเห็นว่าเพื่อให้การประสานงาน
ของคณะกรรมการประจำสภาฯ  ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้ โดยขอ
อนุมัติประชุมนอกสมัยประชุมสภาฯ เพื่อนำข้อเสนอความต้องการของ 
ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในเรื ่องต่างๆ มาปรึกษาหารือในที่
ประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ        ขอบคุณท่านสมคิด ม่วงเทศครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็น           
(นายเสวก  วิงวอน)      เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการฯ แจ้งระเบียบฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา  รุดทัง)    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๕  

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการ
ลงมติเรื ่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมจำนวน 21 ท่าน  
เกินก่ึงหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

/ขอบคุณเลขา... 
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ประธานสภาฯ              ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
(นายเสวก  วิงวอน) เห็นชอบให้มีการประชุมนอกสมัยประชุมสภา ของคณะกรรมการประจำ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๐ คณะ ตามที่เสนอ  
โปรดยกมือด้วยครับ      

เลขานุการสภาฯ         มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จำนวน   21   เสียง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

(นางอินทิรา   รุดทัง) 

ประธานสภาฯ    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ 
(นายเสวก  วิงวอน)   

เลขานุการสภาฯ         สมาชิกฯ งดออกเสียง  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  

ประธานสภาฯ               ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุม   
(นายเสวก  วิงวอน)  คณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นอกสมัย

ประชุมสภาฯ จำนวน ๑๐ คณะ  ต่อไปเป็นเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๒ เรื่องอ่ืน ๆ    
ท่านสมาชิกฯ มีอะไรจะเพ่ิมเติมในวาระนี้ไหมครับ  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการ
กองทุกกองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  
ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 
      .................................................ผู้ถอดรายงานการประชุมฯ 

(นางสาวสุนิสา มีจันทร์) 
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

.................................................ผู้ตรวจสอบถูกต้อง 
(นายชัยยะ  มหาปราบ) 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
        
      ................................................ผู้ตรวจทาน 
              (นางอินทิรา รุดทัง) 

        เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567  เรียบร้อยแล้ว  
 
 
(ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการ ลงชื่อ................................................กรรมการ 

      (นายเสวก วิงวอน)          (นายนิยม นิยมชม) 
 
 
ลงชื่อ................................................กรรมการ  ลงชื่อ................................................กรรมการ 

   (นายสมคิด ม่วงเทศ)          (นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์) 
 

 
ลงชื่อ................................................กรรมการ  ลงชื่อ................................................กรรมการ 
      (นางสาวณัชนันท์ภัทร จนัธิปะ)            (นายธรรมวัฒน์ ดีเจรญิวิรุฬ) 
 
 
ลงชื่อ ร.ต.อ..........................................กรรมการและเลขานุการ 

           (วโิรจน์  ไผ่ชู) 
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖๗  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256๗  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๕ สิงหาคม 256๗ 
 

 (นายเสวก  วิงวอน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

                                           (ลงชื่อ)    
(นายเสวก วิงวอน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


